

## ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเงินฝาก

ผู้ฝากซึ่งได้ลงนามในคำขอเปิดบัญชีและขอใช้บริการของธนาคาร ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “คำขอ” ตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ กับธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “ธนาคาร” ดังต่อไปนี้

1. ผู้ฝากตกลงผูกพันและปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีเงินฝากนี้และเงื่อนไขอื่นๆ ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รวมถึง ระเบียบวิธีปฏิบัติอื่นๆ ของธนาคาร ตามที่ธนาคารกำหนดไว้สำหรับเงินฝากแต่ละประเภท พร้อมทั้งเอกสารหรือหนังสือใดๆ เกี่ยวกับการเปิดบัญชีเงินฝาก ซึ่งธนาคารได้มอบหรือส่งให้แก่ผู้ฝาก รวมทั้งเงื่อนไขหรือเอกสารหรือหนังสือที่ธนาคารจะประกาศเพิ่มเติมต่อไปในภายภาคหน้า โดยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้บริการเปิดบัญชีเงินฝากนี้ด้วย ทั้งนี้ หากมีความเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่ผู้ฝากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวผู้ฝากตกลงยินยอมรับผิดชอบทุกประการ

2. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิเพิ่มเติม และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการใช้บริการของธนาคารตามใบคำขอนี้ รวมทั้งอัตราค่าธรรมเนียม และ/หรือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการใช้บริการของธนาคารได้ตามแต่ธนาคารจะเห็นสมควร

3. ในการเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีโดยการฝากเงินตามจำนวนขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด และ ผู้ฝากรับทราบว่าผู้ฝากต้องกรอกข้อมูล หรือ ให้ข้อมูลรายละเอียดในใบคำขอเปิดบัญชีและคำขอใช้บริการที่เป็นจริงโดยครบถ้วน และระบุเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินพร้อมทั้งให้ตัวอย่างลายมือชื่อไว้กับธนาคาร หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายละเอียดตลอดจนเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินและ/หรือ ตัวอย่างลายมือชื่อ ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อ และ/หรือ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ต้องการเปลี่ยนแปลงนั้นแก่ธนาคาร ทั้งนี้หากผู้ฝากยังมิได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแก่ธนาคาร ถือว่า ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารดำเนินการไปตามข้อมูลรายละเอียดตัวอย่างลายมือชื่อและ/หรือ เงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินเดิมที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แก่ธนาคารโดยไม่ถือว่าธนาคารได้ดำเนินการผิดเงื่อนไขข้อตกลงในการฝากเงินที่ผู้ฝากได้ให้ไว้แต่อย่างใด

4. ในการที่ผู้ฝากขอให้ธนาคารเปิดบัญชีเงินฝากโดยใช้ชื่อซึ่งไม่ใช่ชื่ออันแท้จริงของผู้ฝาก หรือนามแฝงในลักษณะใด ๆ นั้น ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธไม่เปิดบัญชีที่ไม่ใช่ชื่ออันแท้จริงหรือนามแฝงได้

5. ในการฝากเงินโดยนำเช็ค และ/หรือ ตราสารอื่นที่เปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ตราสารการเงิน” มาฝากเข้าบัญชีเงินฝาก ผู้ฝากตกลงจะปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

5.1 ผู้ฝากจะมีสิทธิถอนเงินตามตราสารการเงินที่ฝากเข้าในบัญชีได้ ก็ต่อเมื่อธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน และนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

5.2 ในกรณีที่ธนาคารเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงินไม่ได้ ธนาคารจะยกเลิกรายการรับฝากและแจ้งให้ผู้ฝากทราบเพื่อมารับคืนตราสารการเงินจากธนาคาร หากผู้ฝากไม่มารับตราสารการเงินกลับคืน และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้ฝากตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

5.3 ในกรณีที่ผู้ฝากซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา นำตราสารการเงินซึ่งส่งมาให้แก่นิติบุคคลใด ๆ มาฝากเข้าบัญชีส่วนตัวของผู้ฝาก ธนาคารอาจปฏิเสธ ไม่ยอมรับฝากก็ได้ แม้ว่าตราสารการเงินนั้นจะมีผลเป็นการส่งมาให้แก่ผู้ถือหรือมีการสลักหลังโดยชอบของนิติบุคคลนั้น ๆ แล้วก็ตาม

5.4 ในการเรียกเก็บเงินตามตราสารการเงิน หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ฝากไม่มีสิทธิในตราสารการเงินนั้น หรือมีสิทธิแต่เพียงบางส่วนอันเป็นเหตุให้ธนาคารต้องรับผิดชอบใช้เงินให้แก่ผู้เป็นเจ้าของตราสารการเงินอันแท้จริง หรือผู้หนึ่งผู้ใดไป ผู้ฝากจะต้องใช้เงินให้แก่ธนาคารตามจำนวนที่ธนาคารต้องเสียไปนั้นพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราสูงสุด สำหรับลูกค้าที่ปฏิบัติผิดเงื่อนไขที่ธนาคารประกาศกำหนดภายใต้ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่องการกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ปฏิบัติในเรื่องดอกเบี้ยและส่วนลด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเรียกอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวว่าอัตราสูงสุดผิดเงื่อนไขหรือเรียกเป็นอื่นใดก็ตาม และอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามที่ธนาคารจะประกาศกำหนดเป็นครั้งคราว ๆ โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ฝากแต่อย่างใดซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “อัตราสูงสุดผิดเงื่อนไข” นับแต่วันที่ธนาคารได้จ่ายเงินนั้นเป็นต้นไป

6. การเขียนข้อความต่าง ๆ ลงในเอกสารเกี่ยวกับการฝากหรือถอนเงินนั้น ผู้ฝากจะต้องเขียนด้วยปากกาหรือหมึกที่ลบไม่ได้เท่านั้น มิฉะนั้นธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

7. ผู้ฝากได้ทราบและเข้าใจดีแล้วว่า การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารนั้น นอกจากการติดต่อกับพนักงานที่เคาน์เตอร์ของธนาคารตามปกติแล้ว ยังอาจทำได้โดยผ่านทางบริการอื่น ๆ ของธนาคาร เช่น การทำคำสั่งประจำ การใช้บริการอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ หรือวิธีการอื่นใด ที่ธนาคารจัดให้มีขึ้นในภายภาคหน้าได้ด้วย ซึ่งในกรณีเหล่านี้ให้ถือว่ารายการที่ได้ทำตามเงื่อนไขแต่ละบริการเป็นการถูกต้องและผูกพันผู้ฝาก โดยไม่ต้องทำเอกสารหรือหลักฐานในการฝากหรือถอนแต่ละคราวอีก และโดยที่การฝากหรือถอนเงินจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวจะมีผลให้ยอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารกับ ยอดเงินฝากในสมุดคู่ฝากไม่ตรงกันจนกว่าผู้ฝากจะนำสมุดคู่ฝากมาให้ธนาคารบันทึกรายการให้ถูกต้อง ดังนี้ผู้ฝากตกลงให้ถือว่ายอดเงินฝากตามบัญชีของธนาคารเท่านั้นที่เป็นยอดเงินฝากที่ถูกต้อง

8. ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนี้ใดๆ คงค้างชำระอยู่กับธนาคาร ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคาร รวมทั้งเงินอื่นใดที่ผู้ฝากเป็นเจ้าของ หรือ เป็นเจ้าหนี้ธนาคาร หรือ มีสิทธิได้รับคืนจากธนาคาร เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวทั้งหมด หรือ บางส่วนได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า และ/หรือ ไม่ต้องรอให้รายการฝากเงินของบัญชีเงินฝากดังกล่าวถึงกำหนด (หากมี) เพื่อประโยชน์แห่งเงินขึ้นนี้ ผู้ฝากตกลงสละสิทธิเรียกร้องในบัญชีเงินฝากนับแต่เวลาที่ธนาคารมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้นั้นจากผู้ฝากเป็นต้นไป

9. ผู้ฝากจะโอนสิทธิในบัญชีเงินฝาก และ/หรือ สิทธิในการรับเงินฝาก ไม่ว่าทั้งจำนวนหรือแต่บางส่วนให้แก่บุคคลอื่นใดไม่ได้ทั้งสิ้น

10. ในกรณีที่ธนาคารพบว่ามียาการในบัญชีเงินฝากผิดพลาด หรือ ไม่ถูกต้องไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารสามารถดำเนินการแก้ไขปรับปรุงรายการในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ในกรณีการนำเงินของบุคคลอื่นเข้าบัญชีเงินฝากของผู้ฝาก ไม่ว่าจะโดยการนำฝากหรือโอนเงิน หรือด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งเป็นการนำเข้าผิดบัญชีไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหักเงินตามจำนวนดังกล่าวจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทันทีที่ธนาคารทราบถึงการนำเงินเข้าผิดบัญชีนั้นโดยธนาคารไม่ต้องแจ้งผู้ฝากทราบล่วงหน้าก่อนแต่อย่างใด และหากเงินในบัญชีเงินฝากของผู้ฝากไม่มีให้หักหรือมีแต่ไม่พอให้หักคืนได้ครบถ้วนไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ฝากยินยอมขอใช้เงินจำนวนที่ยังไม่ได้หักคืนนั้นให้แก่ธนาคาร โดยทันทีที่ได้รับแจ้งจากธนาคาร

11. ในกรณีที่ผู้ฝากตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปตกลงเปิดบัญชีเงินฝากร่วมกัน เจ้าของบัญชีทุกคนมีสิทธิเรียกร้องในเงินฝากร่วมกัน และสิทธิในการเบิกถอนเงินให้เป็นไปตามเงื่อนไขการถอนเงินตามที่ระบุไว้ในคำขอ ซึ่งผู้ฝากรับทราบและยอมรับว่า หากธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรือเจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบัญชีเงินฝากด้วยกัน

12. ในกรณีที่ผู้ฝากเปิดบัญชีร่วมประเภทบุคคลโดยบุคคลหนึ่ง เป็นผู้มีอำนาจเบิกถอนเงินจากบัญชี ธนาคาร จะจ่ายเงินในบัญชีเงินฝากให้กับเจ้าของบัญชีร่วม คนใดคนหนึ่งตามเงื่อนไขในการสั่งจ่ายหรือเบิกถอนเงินที่ให้แก่กับธนาคาร เว้นแต่ธนาคารทราบว่าเจ้าของบัญชีเงินฝากคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย หรือเจ้าของบัญชีร่วมทุกคนถึงแก่ความตาย ธนาคารจะระงับการจ่ายเงินฝากจากบัญชีเงินฝากดังกล่าวทันที จนกว่าทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรมหรือผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล ของผู้ฝากเงินที่ถึงแก่ความตายตามแต่กรณีที่ธนาคารเห็นสมควรมาร่วมปิดบัญชีเงินฝากด้วยกัน

13. ผู้ฝากตกลงว่าธนาคารมีสิทธิระงับการให้บริการฝากเงินและหรือถอนเงินและหรือปิดบัญชีเงินฝากเมื่อใดก็ได้ หากธนาคารเห็นว่าบัญชีเงินฝากใดมีเหตุอันควรสงสัยว่าบัญชีได้ถูกใช้ในกิจกรรมที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือระงับข้อบังคับ หรือคำสั่งของทางราชการ หรือมีเหตุอันควรสงสัยให้เชื่อได้ว่าเอกสารแสดงตนหรือ เอกสารประกอบอื่นๆ ที่ผู้ฝากยื่นไว้ต่อธนาคารในการเปิดบัญชีเงินฝากไม่ถูกต้อง หรือเป็นบุคคลที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งธนาคาร

เห็นว่าเป็นการใช้บัญชีเงินฝากโดยไม่สมควรด้วยประการใดๆ ทั้งนี้ โดยผู้ฝากจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากธนาคารและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดและหรือระเบียบของธนาคารทุกประการ โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า

14. บรรดาเอกสาร และ/หรือ หนังสือของธนาคารที่ส่งไปยังที่อยู่ หรือสถานที่ทำงานของผู้ฝากตามที่แจ้งไว้กับธนาคาร หรือที่จะได้แจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือต่อไปแล้ว ไม่ว่าจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียน หรือให้คนไปส่งเองก็ดี ผู้ฝากยินยอมให้ถือว่าธนาคารได้ส่งให้แก่ผู้ฝากโดยชอบแล้ว ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ฝากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสำนักงาน หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลอื่นใด ผู้ฝากต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทันที

15. ผู้ฝากรับทราบและยินยอมชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการรับฝากเงินตามที่ธนาคารได้ประกาศกำหนดโดยผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากเพื่อชำระหนี้ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกี่ยวกับบัญชีเงินฝากตามที่กล่าวมา รวมทั้งหนี้อื่น ๆ ทุกลักษณะ ทุกประเภทหนี้ที่ผู้ฝากคนใดคนหนึ่ง หรือ ทั้งหมด (แล้วแต่กรณี) ค่าชำระอยู่กับธนาคารได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบก่อน

16. ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารติดต่อสอบถาม และ เก็บ รวบรวม ใช้ และ / หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ ข้อมูลอื่นๆ ของผู้ฝากที่มีอยู่กับธนาคารในขณะ และภายหลังวันเปิดบัญชีเงินฝากนี้ให้แก่บริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน บริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต หน่วยงานของรัฐตามกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้ให้บริการภายนอก (Outsource) เพื่อสนับสนุนการให้บริการของธนาคาร

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

1. การส่งจ่ายเงินออกจากบัญชีกระแสรายวัน ผู้ฝากตกลงจะใช้เช็ค บัตรเบิกเงินจากเครื่องเบิกถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเอกสารในรูปแบบใดๆ รวมทั้งกรณีธนาคารได้จ่ายเงินให้หรือจ่ายตามคำสั่งหรือข้อตกลงของผู้ฝากที่จะพึงถือหรือพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นหลักฐานแห่งหนี้แล้ว ให้ถือว่าเป็นเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินหรือถอนเงินออกจากบัญชีของผู้ฝากด้วย

2. การกรอกข้อความลงในเช็คให้เขียนด้วยหมึกหรือพิมพ์ กรณีมีการแก้ไขให้ขีดฆ่าข้อความที่ต้องการแก้ไขและเขียนหรือพิมพ์ใหม่แล้วลงลายมือชื่อกำกับให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร

3. การลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็ค ผู้ฝากจะลงลายมือชื่อให้เหมือนตัวอย่างที่ให้ไว้กับธนาคารและให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่แจ้งต่อธนาคาร ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีข้อผูกพันที่จะตรวจสอบตราวาง ดวงตรา หรือตัวอย่างเขียนอย่างอื่นว่าถูกต้องแท้จริงหรือไม่ นอกจากลายมือชื่อที่ได้กล่าวไว้แล้วเท่านั้น

4. หากธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คด้วยเหตุผลกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้ "เงินในบัญชีไม่พอจ่าย" หรือ "สั่งจ่ายจากจำนวนเงินที่มีตราสำรองเรียกเก็บเงินอยู่" หรือ "โปรดติดต่อผู้สั่งจ่าย" หรือเหตุผลอื่น ๆ ตามประกาศของธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารคิดค่าธรรมเนียมการคืนเช็คตามอัตราที่ธนาคารกำหนดโดยวิธีการหักจากบัญชีหรือวิธีการอื่นใดที่ธนาคารเห็นสมควร

5. ผู้ฝากต้องระมัดระวังการใช้เช็คธนาคารให้เป็นไปตามเงื่อนไข ข้อตกลง ระเบียบวิธีปฏิบัติโดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อธนาคารหรือความนิยมในการใช้เช็คถ้าฝ่าฝืนผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารสั่งปิดบัญชีโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

6. ในกรณีที่ผู้ฝากมีหนี้กับธนาคารอันเนื่องมาจากการที่ธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินไปก่อนไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ทั้งที่เงินฝากคงเหลือในบัญชีผู้ฝาก มีไม่พอจ่ายตามเช็คที่มาขึ้นเงิน และธนาคารได้ผ่อนผันจ่ายเงินส่วนหนึ่งหรือเต็มมูลค่าเช็คที่นำฝากนั้นให้ไปก่อน โดยที่ธนาคารยังไม่ทราบผลการเรียกเก็บและเช็คดังกล่าวถูกคืนมาโดยมิใช่เหตุผลจากความบกพร่องของธนาคาร และ/หรือ เนื่องมาจากการที่ผู้ฝากมีหนี้ความรับผิดชอบประเภทอื่นใดต่อธนาคาร ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารมีสิทธิหักเงินในบัญชีกระแสรายวันของผู้ฝากในขณะใด ๆ เพื่อชำระหนี้ดังกล่าวของผู้ฝากเป็นหนี้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารต่อไป และผู้ฝากยอมเสียดอกเบี้ยทบต้นตามวิธีและประเพณีการคิดดอกเบี้ยทบต้นในบัญชีกระแสรายวันของธนาคารในหนี้จำนวนนั้นให้แก่ธนาคารในอัตราสูงสุด เว้นแต่เมื่อผู้ฝากปฏิบัติผิดนัดเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคำขอเปิดบัญชีกระแสรายวัน และ/หรือ สัญญาผู้เบิกเงินเกินบัญชีที่ผู้ฝากทำไว้กับธนาคาร ผู้ฝากยอมเสียดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดผิดนัดเงื่อนไข นับแต่วันที่ผู้ฝากเป็นหนี้เบิกเกินบัญชีเป็นต้นไป อนึ่ง กรณีที่มีหนี้ของผู้ฝากเกิดขึ้นตามวรรคก่อน ผู้ฝากยินยอมให้ธนาคารดำเนินการตามข้อ 8. ของเงื่อนไขทั่วไป ๆ ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งผู้ฝากทราบก่อน

7. ในกรณีเช็คสูญหายหรือถูกขโมยไป ผู้ฝากจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบทันที ถ้าเป็นเช็คที่ผู้ฝากได้ลงลายมือชื่อแล้ว ผู้ฝากจะต้องแจ้งหมายเลขเช็ค วันที่สั่งจ่าย ชื่อผู้รับเงิน จำนวนเงิน และรายละเอียดอื่น ๆ ให้ธนาคารทราบ พร้อมกับขอให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คคนั้น

8. ถ้าหากผู้ฝากประสงค์จะปิดบัญชี ผู้ฝากจะแจ้งให้ธนาคารทราบล่วงหน้า และไม่ว่าในกรณีที่ผู้ฝากได้ขอปิดบัญชีหรือธนาคารปิดบัญชีของผู้ฝาก ก็ตาม ผู้ฝากจะคืนเช็คที่ยังไม่ได้ใช้ทุกฉบับให้แก่ธนาคาร ทั้งนี้ หากมีเช็คของผู้ฝากมาขึ้นเงินภายหลังที่ธนาคารได้ทำการปิดบัญชีแล้ว ธนาคารมีสิทธิปฏิเสธการจ่ายเงินและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

9. เมื่อธนาคารมีหนังสือแจ้งยอดเงินและรายการในบัญชีกระแสรายวันไปยังผู้ฝากในวันสิ้นเดือน หรือสิ้นงวดผู้ฝากมีหน้าที่จะต้องตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ หากเห็นว่าไม่ถูกต้องผู้ฝากจะต้องคัดค้านเป็นหนังสือต่อธนาคารภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ผู้ฝากได้รับหนังสือแจ้ง มิฉะนั้นให้ธนาคารถือว่า ผู้ฝากยอมรับว่ายอดเงิน และรายการในบัญชีกระแสรายวันตามที่แจ้งไปนั้นถูกต้องแล้ว

### ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทออมทรัพย์ ออมทรัพย์(พิเศษ) ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ

1. การฝากหรือถอนเงินหรือโอนเงินแต่ละครั้งของเงินฝากแต่ละประเภทต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด  
2. กรณีผู้ฝากกระทำความผิดเงื่อนไข ผู้ฝากยินยอมชำระค่าธรรมเนียมการถอนเงินในอัตราที่ธนาคารกำหนด  
3. ในกรณีที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของผู้ฝากมิได้มีการเคลื่อนไหวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าที่ธนาคารประกาศกำหนด และมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจำนวนที่ธนาคารกำหนด ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหักเงินค่ารักษาบัญชีเงินฝาก ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาที่ประกาศกำหนด โดยธนาคารจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ หากธนาคารหักเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากเท่ากับศูนย์ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารปิดบัญชีเงินฝากได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจทราบและเข้าใจดีแล้วว่า กรณีผู้ฝากเงินปฏิบัติผิดเงื่อนไขถือว่าผู้ฝากเงินตกลงยินยอมให้ธนาคารเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และ ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจที่ได้รับไปแล้วจากบัญชีเงินฝากของผู้ฝากได้ทันที และ หากครบระยะเวลารักษายอดฝากผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศ หรือหากเข้าเงื่อนไขของธนาคารที่กำหนด ธนาคารจะรับฝากต่ออัตโนมัติให้ด้วยอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศในขณะนั้น

5. ผู้ฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ทราบและเข้าใจว่า ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั้น ต้องเป็นดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารเฉพาะที่ต้องจ่ายคืนเมื่อทวงถามประเภทออมทรัพย์ และมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันทั้งสิ้นไม่เกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี กรณีผู้ฝากเงินได้รับดอกเบี้ยเงินฝากมีจำนวนรวมกันทั้งสิ้นเกินสองหมื่นบาทตลอดปีภาษี ผู้ฝากเงินมีหน้าที่ต้องชำระค่าภาษีเงินได้สำหรับดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายกำหนด

### **ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทเงินฝากประจำ**

1. ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด สำหรับบัญชีเงินฝากประจำต่อเมื่อผู้ฝากมิได้ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินแต่ละรายการ
2. ในกรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในคำขอ หรือ โอนฝาก หากเป็นบัญชีที่รับดอกเบี้ยรายเดือน ผู้ฝากจะต้องถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการเท่านั้น กรณีรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดผู้ฝากจะถอนบางส่วนหรือถอนเต็มจำนวนของยอดฝากแต่ละรายการได้ โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
  - 2.1 กรณีระยะเวลาฝากเงินไม่ถึง 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่มีสิทธิได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
  - 2.2 กรณีระยะเวลาฝากเงินตั้งแต่ 3 เดือน ขึ้นไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการนั้น (หลังหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้ว) ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง สำหรับกรณีที่มีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่ธนาคารจ่ายเกินไป ผู้ฝากตกลงยินยอมให้ธนาคารหักคืนเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคารได้ทันที
3. การจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดและวันครบกำหนดตรงกับวันหยุดทำการ ธนาคารสงวนสิทธิในการเลื่อนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นวันทำการถัดไป
4. ในกรณีที่เงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงินแต่ละรายการแล้ว และผู้ฝากไม่มีคำสั่งเป็นประการอื่นให้ถือว่าผู้ฝากตกลงให้ฝากเงินดังกล่าวต่อไปโดยมีกำหนดระยะเวลาฝากเท่าระยะเวลาการฝากเดิม และอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารในขณะนั้น ๆ

### **ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมบัญชีประเภทเงินฝากปลอดภาษี**

1. ผู้ฝากได้รับทราบเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากปลอดภาษีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นซึ่งจะไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร
2. ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตามอัตราที่ธนาคารประกาศกำหนด ก็ต่อเมื่อเงินฝากครบกำหนดตามระยะเวลาการฝาก และมีได้ขอถอนเงินจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝาก
3. กรณีที่ผู้ฝากประสงค์ที่จะขอถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาฝากเงินที่ระบุไว้ในคำขอ ถือเป็นกรณถอนแบบปิดบัญชีเงินฝาก โดยผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ดังนี้
  - 3.1 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากก่อนระยะเวลา 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก
  - 3.2 กรณีผู้ฝากขอถอนเงินฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ผู้ฝากตกลงให้ธนาคารปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก และหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
4. ผู้ฝากจะได้รับสิทธิทางภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก หากมีการฝากเงินตามเงื่อนไข ดังนี้
  - 4.1 ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ฝากได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
  - 4.2 ผู้ฝากมีการขาดฝากเงินเกินกว่า 2 ครั้ง ทั้งติดต่อหรือไม่ติดต่อกัน แล้วนำเงินฝากต่อจนครบ 24 งวด ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าผู้ฝากไม่ได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก และผู้ฝากตกลงให้ธนาคารหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก
5. ในกรณีที่เงินฝากครบกำหนดระยะเวลาการฝากเงิน หรือสิ้นสุดระยะเวลาการนำฝาก และผู้ฝากยังไม่ได้ดำเนินการถอนปิดบัญชี ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยโดยคำนวณดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์บุคคลธรรมดาอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ตามระยะเวลาการฝากตั้งแต่วันที่ครบกำหนดจนถึงวันที่ลูกค้ามาปิดบัญชีพร้อมทั้งหักภาษี ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ยที่ได้รับ